

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VĨNH LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-NN  
Về việc triển khai các biện pháp phòng,  
chống bệnh Đại động vật và tiêm phòng vắc  
xin Đại cho đàn chó

Vĩnh Linh, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các trạm: Chăn nuôi và Thú y, Khuyến nông;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hiện nay, tình hình bệnh Đại trong nước diễn biến rất phức tạp, từ đầu năm đến ngày 08/4/2024 cả nước phát hiện 106 ca bệnh Đại trên động vật tại 27 tỉnh; tính riêng 3 tháng đầu năm 2024, có 27 người tử vong do bệnh Đại tại 15 tỉnh, thành phố.

Ngày 30/3/2024, tại thôn Phường Duyệt, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh có trường hợp chó tấn công người, đến ngày 03/4/2024 chó biểu hiện co giật và chết; căn cứ kết quả xét nghiệm số 1762/CD-XN ngày 05/4/2024 của Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương kết luận dương tính với vi rút Đại.

Để nhanh chóng kiểm soát và phòng ngừa bệnh Đại phát sinh và lây lan, hạn chế thấp nhất các trường hợp bị chó đại cắn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1074/SNN-CNTY ngày 8/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống Đại động vật và tiêm phòng vắc xin Đại cho đàn chó, mèo (sao gửi kèm).

Chỉ đạo Nhân viên Thú y phối hợp với chính quyền và các ban ngành đoàn thể từ xã, thị trấn đến cơ sở khẩn trương rà soát đàn chó tại địa phương, hoàn thành việc báo cáo đàn chó trước ngày 15/4/2024; tổ chức tiêm phòng vắc xin Đại cho tất cả đàn chó đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 80% tổng đàn, kết thúc tiêm phòng vắc xin Đại trước ngày 30/4/2024, sau đó tiếp tục rà soát và tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn chó chưa được tiêm.

Yêu cầu hộ nuôi chó cam kết thực hiện khai báo và nuôi nhốt chó, khi đưa ra khỏi nơi nốt cần phải được xích, rọ mõm chó và có người dắt đi để đề phòng chó cắn người; thành lập đội bắt chó thả rông (là chó ra ngoài không được dắt, không đeo rọ mõm). Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thông của địa phương để Nhân dân biết, ý thức và chủ động trong công tác phòng chống bệnh Đại.

Chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân quản lý chặt chẽ chó nuôi và chấp hành tốt công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, không chấp hành về phòng, chống bệnh Đại. Khi phát hiện trong thôn, xã, thị trấn có chó nghi mắc bệnh, phải báo ngay cho UBND xã, thị trấn và Trạm Chăn nuôi & Thú y huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện để kịp thời chỉ đạo.

Giám sát chặt chẽ đàn chó trước, trong và sau thời gian tiêm phòng. Chủ động bố trí nguồn kinh phí địa phương, huy động lực lượng tổ chức tiêm phòng Đại cho đàn chó;

Đối với UBND xã Vĩnh Tú: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh Đại theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 9/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh đại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030; rà soát số lượng đàn chó nuôi, khẩn trương tiêm phòng cho đàn chó chưa được tiêm phòng đạt tỷ lệ tiêm phòng 100%. Chỉ đạo Trạm Y tế thường xuyên thông tin tuyên truyền để Nhân dân nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiêm phòng, chủ động khai báo các trường hợp bị chó cắn và thực hiện các biện pháp phòng tránh.

2. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo, kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin Đại của các địa phương; theo dõi tình hình bệnh Đại trên địa bàn.

3. Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo triển khai phòng, chống bệnh Đại theo quy định; phân công cán bộ phụ trách địa bàn hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn việc thống kê đàn chó, tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, báo cáo kết quả tiêm phòng theo quy định.

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm; tiếp nhận và cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vật tư, hóa chất, vắc xin cho các xã, thị trấn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế của địa phương tuyên truyền bệnh Đại trên người và các biện pháp phòng chống; chia sẻ thông tin điều trị dự phòng bệnh Đại; phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, xác định nguyên nhân ổ dịch và xử lý ổ dịch.

5. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể dục thể thao tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về bệnh Đại và các biện pháp phòng chống.

6. UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội, các phòng, ban liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện công tác tiêm phòng, phòng chống bệnh Đại đạt kết quả tốt.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**